



ĐIỂM NHẤN

- Cơ chế Megaways™ mẫu mực
- Thưởng Wild Pháo Hoa mang lại hành động bùng nổ
- Trao Đổi Tiền Thắng™ để biến chiến thắng lớn thành Lướt Quay Miễn Phí
- Mua Thưởng™ để mua Lướt Quay Miễn Phí

BTG xin giới thiệu: Megaways™ Pháo Hoa

Châm ngòi trải nghiệm cuộc chơi của bạn với Megaways™ Pháo Hoa!

Với tận 177.649 cách để chiến thắng và phản ứng làm đổ đôn biểu tượng lên các trục, mỗi lượt quay đều tràn đầy hoạt động bùng nổ. Từng lượt quay và từng phản ứng đều mang đến niềm vui vỡ òa với Thưởng Wild Pháo Hoa. 1 trong 4 vị trí Trục Bổ Sung được châm ngòi ngẫu nhiên, sẵn sàng tung ra cảnh tượng lung linh. Khi Pháo Hoa Tím, Đỏ, Xanh Dương và Xanh Lục đáp xuống vị trí thấp sáng, chúng sẽ chuyển thành Wild một cách thần kỳ, dọn đường cho chiến thắng lớn sẽ khiến màn hình của bạn bùng sáng.

Trong Lướt Quay Miễn Phí, hệ số thắng vô hạn tăng theo mỗi Thưởng Wild Pháo Hoa được kích hoạt, tạo ra cảnh tượng pháo hoa đáng kinh ngạc. Mỗi Lướt Quay Miễn Phí và phản ứng đều châm ngòi 2 trong số 4 vị trí Trục Bổ Sung, nhân đôi cơ hội kích hoạt Thưởng Wild Pháo Hoa để có trải nghiệm cuộc chơi thực sự kích thích. Dùng Trao Đổi Tiền Thắng™ để chuyển đổi chiến thắng lớn của bạn thành Lướt Quay Miễn Phí, đảm bảo niềm vui không bao giờ dứt. Ngoài ra, hãy lao ngay vào diễn biến hồi hộp bằng Mua Thưởng™ và bắt đầu ăn mừng với Lướt Quay Miễn Phí ngay lập tức.

Trải nghiệm một cảnh tượng ly kỳ có một không hai trong Megaways™ Pháo Hoa!

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường thắng	117.649
Tiền thắng tối đa	150.335x
Biến động	Rất cao
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 1.60 (Tiền thắng tối đa 250.000), 3 (Tiền thắng tối đa 500.000) hoặc 6 (Tiền thắng tối đa 1.000.000)
Tính năng	4 (Thưởng Wild Pháo Hoa, Lướt Quay Miễn Phí, Trao Đổi Tiền Thắng™, Mua Thưởng™)
RTP	96,44%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Thưởng Wild Pháo Hoa

Chuẩn bị cho trải nghiệm cuộc chơi bùng nổ! Với mỗi lượt quay và mỗi phản ứng, những cảnh tượng pháo hoa mê hồn đã sẵn sàng xuất hiện. 1 trong 4 vị trí Trục Bỏ Sung được lựa chọn ngẫu nhiên để đứng trong ánh hào quang của niềm hứng khởi. Khi Pháo Hoa Tím, Đỏ, Xanh Dương hoặc Xanh Lục xuất hiện trên điểm đã chọn, chúng sẽ bắt cháy trở thành Wild, khiến các trục bùng cháy với nhiều cơ hội. Kinh ngạc nhìn xem Pháo Hoa Tím biến cả một trục thành xứ thần tiên đầy Wild, cho bạn cơ hội chiến thắng phi thường. Thêm niềm vui vỡ òa bằng Pháo Hoa Đỏ, cho các trục thêm đến 4 Wild. Pháo Hoa Xanh Dương trở thành Wild với một bước ngoặt – nó mang theo hệ số ngẫu nhiên lên đến 25x. Pháo Hoa Xanh Lục thêm ma thuật của riêng mình vào hỗn hợp, biến đổi thành Wild và tăng cường cơ hội thắng lớn.



Lượt Quay Miễn Phí

Châm ngòi hứng khởi khi 2 Scatter trở lên tại bất kỳ vị trí nào tung ra cảnh tượng lung linh của 12 lượt quay miễn phí và thêm 4 lượt quay cho mỗi Scatter ngoài biểu tượng thứ 2. Hãy để mắt tìm Scatter trên các trục 1 và 6, chúng mang đến cho bạn cơ hội thấp sáng trời đêm bằng Lượt Quay Miễn Phí! Nhìn xem chiến thắng của bạn vút lên trời cao khi hệ số thắng Lượt Quay Miễn Phí bắt đầu ở mức 1 và tăng theo mỗi Thưởng Wild Pháo Hoa. Trải nghiệm sự kịch tính của mỗi Lượt Quay Miễn Phí và phản ứng, khi 2 trong số 4 vị trí Trục Bỏ Sung bùng nổ sống dậy. Tuyệt nhất là gì? Cả hai vị trí phát sáng đều có khả năng kích hoạt Thưởng Wild Pháo Hoa, làm cho chuyến hành trình qua trò chơi thực sự bùng nổ và đáng nhớ!



Trao Đổi Tiền Thắng™

Thấp sáng bầu trời đêm với Trao Đổi Tiền Thắng™, trong đó bạn có thể xem vận may của mình tỏa sáng như pháo hoa! Mỗi khi chiến thắng từ 25x đến 100x tiền cược, bạn có lựa chọn trao đổi toàn bộ tiền thắng thành cơ hội được thưởng 12 lượt quay miễn phí. Cơ hội thắng cược sẽ có màu xanh lục trong vòng quay. Mỗi khi thắng 100x tiền cược trở lên, bạn có lựa chọn đổi 100x tiền cược lấy 12 lượt quay miễn phí.



Mua Thưởng™

Bùng nổ ngay đến hành động bằng Mua Thưởng™. Nhấn biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 12 lượt quay miễn phí với giá 100x tiền cược và phóng thẳng vào thế giới hội họa của Lượt Quay Miễn Phí.

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy chọn 94% có Mua Thưởng™	fireworksmegaways	fireworksaysv194	94,26% – 94,27%
Tùy chọn 96% có Mua Thưởng™	fireworksmegaways	fireworksawaysv1	96,44%

Giới thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và marketing bằng văn bản cùng với Megaways™ Pháo Hoa, Megaways™, Trao Đổi Tiền Thắng™ và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ cấu hình nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: **TẠI ĐÂY**